



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### มาตรการของ สร.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแชนิฟิก, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, เดลินิวส์, มติชน, แนวหน้า, mcot, prachachat, thansetthakij, tnnthailand, thebangkokinsight, sanook, isranew, nationtv)

-นพ.วิชาญ ปาวัน นายแพทย์เชี่ยวชาญ กรมควบคุมโรค แถลงว่า ผู้ป่วยรายใหม่วันที่ 13 ธ.ค. มี 17 ราย แบ่งเป็น ผู้ป่วยในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 12 ราย อีก 5 รายที่ไม่ได้เข้าสถานที่กักกันของรัฐ เป็นกลุ่มคนไทยที่รายงานไปเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. ซึ่งตรวจพบเชื้อที่ประเทศเมียนมา และนำกลับเข้าสู่กระบวนการรักษาในประเทศไทย ส่วนการติดเชื้อในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ยังคงที่ 6 ราย ต้องรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการกลุ่มผู้สัมผัสให้ครบ 3 ครั้ง ยังไม่พบการกระจายไปในกลุ่มอื่นๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแชนิฟิก, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, บ้านเมือง, เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, mcot, prachachat, thansetthakij, tnnthailand, thebangkokinsight, sanook, isranew, nationtv)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงว่า กรณีการรับคนไทยจาก จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา เข้าประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อ 9 ราย ทั้งหมดเข้าสู่ระบบการกักกันโรค ฉะนั้นความเสี่ยงของ อ.แม่สาย ไม่ได้เพิ่มขึ้น ภาพรวมของกรณี จ.ท่าขี้เหล็ก มีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 58 ราย เป็นการติดในประเทศ 2 ราย คือ จ.สิงห์บุรี และ จ.เชียงราย ซึ่งไม่มีการแพร่กระจายต่อ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นในทุกพื้นที่ชายแดน ทั้งพม่า ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย โดยเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. จับขบวนการได้ 61 คน ลักลอบข้ามแดน จ.อุบลราชธานี เข้าสู่ระบบกักกันแล้ว ผลตรวจเชื้อเป็นลบ และจะผลักดันกลับประเทศต่อไป ขณะนี้มีวัคซีนหลายชนิดที่ทำการทดลองในมนุษย์ระยะ 3 แล้ว ซึ่งไทยรับเทคโนโลยีจากอังกฤษเพื่อมาผลิตวัคซีนโควิด 19 โดย บ. สยามไบโอไซเอนซ์ จก. และเริ่มกระบวนการผลิตแล้ว หากเป็นไปตามแผนจะมีวัคซีนล็อตแรกที่จะจองทั้งหมด 26 ล้านโดส สำหรับคนไทย 13 ล้านคน

#### ประเด็นผลกระทบ

##### 1.สั่งงดการแสดงดนตรีบิกเบมาร์ทเทน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, แนวหน้า, บางกอกโพสต์) เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแชนิฟิก, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, เดลินิวส์, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, mcot, prachachat, thansetthakij, sanook, tnnthailand, thebangkokinsight, isranew, nationtv)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีกระแสข่าวมีผู้ติดเชื้อโควิด 19 ไปร่วมงานบิกเบมาร์ทเทน เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ว่า การสอบสวนเบื้องต้นยังไม่พบผู้ติดเชื้อจาก จ.เชียงใหม่ หรือที่อื่นๆ ไปร่วมงานดังกล่าว ข้อเท็จจริงคือ หญิงอายุ 43 ปี พร้อมเพื่อน 7 คน เดินทางจากสนามบิน จ.เชียงใหม่ ไปสนามบินดอนเมือง และต่อรถตู้ไปที่งานดังกล่าว โดยพักที่ปากช่อง หญิงคนดังกล่าวมีโรคประจำตัวกล้ามเนื้ออ่อนแอ ทำให้เกิดอาการทางเดินหายใจและการหายใจล้มเหลว ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ ขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่รพ.มหาสารคามนครราชสีมา โดยผลการตรวจหญิงรายนี้ กลุ่มเพื่อนและคนขับรถตู้ พบเป็นลบ ยืนยันว่าไม่พบผู้ติดเชื้อเข้าไปร่วมในงานเมื่อคืนวันที่ 12 ธ.ค. แต่พบว่าผู้คนหนาแน่นและแออัด โดยเฉพาะบริเวณจุดเสี่ยงคือหน้าเวที และคนที่ไปร่วมงานส่วนใหญ่ไม่สวมหน้ากาก สสจ.นครราชสีมาจึงเข้าไปตักเตือนให้แก้ไข เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 แต่ไม่มีการแก้ไข จึงเสนอผู้ว่า นครราชสีมา พิจารณาออกประกาศให้ยกเลิกการจัดคอนเสิร์ตบิกเบมาร์ทเทน คืนวันที่ 13 ธ.ค.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (innnews, mcot, prachachat, tnnthailand, hfocus)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. โพสต์เฟซบุ๊กกรณีการจัดงานคอนเสิร์ตบิกเบมาร์ทเทน ว่า นพ.สสจ.แจ้งให้ทราบว่า ผู้มาร่วมงานมีส่วนหนึ่งที่ใส่หน้ากากอนามัย แต่ที่ปฏิบัติไม่ได้เลยคือการรักษาระยะห่าง ได้สั่งการให้นพ.สสจ. รายงานผู้ว่า นครราชสีมา ในฐานะประธานคกก.โรคติดต่อประจำจังหวัดทราบ และเสนอแนะการแก้ไขปัญหาที่พบในการจัดงานเมื่อวาน เพื่อการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด19 สร. ไม่ได้ห้ามจัดกิจกรรม แต่ผู้จัดต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, สยามกีฬา, บางกอกโพสต์) เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแชนิฟิก, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, เดลินิวส์, คมชัดลึก, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, mcot, prachachat, thansetthakij, tnnthailand, sanook, thebangkokinsight, isranew, nationtv, hfocus)

-นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา มีคำสั่งปิดการจัดคอนเสิร์ต Big Mountain Festival ครั้งที่ 11 ในวันที่ 13 ธ.ค.เวลา 14.00 น. ถึงวันที่ 14 ธ.ค. เวลา 14.00 น. เนื่องจากไม่สามารถจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานตามมาตรการที่กำหนด ทำให้เกิดความแออัดของผู้เข้าชม บางส่วนไม่สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา มีการตะโกนร้องเพลงเป็นระยะ และผู้จัดไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด19 อย่างเคร่งครัดผู้ฝ่าฝืนระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ อย่างไรก็ตาม คอนเสิร์ตยังเริ่มเล่นตั้งแต่ประมาณ 15.00 น. โดยมีการวัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน และให้สวมหน้ากากอนามัย พร้อมนำเชือกมาซึ่งไว้เพื่อให้ผู้ร่วมงานเว้นระยะห่าง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า)

-นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าฯ นครราชสีมา พร้อมด้วย นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นพ.สจจ.นครราชสีมา นำคำสั่งปิดสถานที่จัดงานคอนเสิร์ตที่กีฬามานีเทนมาแจ้งให้ผู้จัดงานดำเนินการ ซึ่งนายยุทธนา บุญอ้อม ผู้จัดคอนเสิร์ตได้ยื่นอุทธรณ์เนื่องจากลงทุนเตรียมงานและจำหน่ายบัตรเข้าชมล่วงหน้าหมดแล้ว พร้อมเสนอแนวทางจัดพื้นที่ในงานตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 โดยตีเส้นให้นั่งชมดนตรีห่างกัน 1 เมตร แต่คณะกรรมการไม่มั่นใจว่าจะควบคุมได้จึงยกคำอุทธรณ์

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผู้จัดการ, มติชน, เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ข่าวสด

-เพจเฟซบุ๊ก Big Mountain Music Festival เปิดเผยว่า คอนเสิร์ตจะยุติในเวลา 22.00 น. ผู้ต้องการขอเงินคืนสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ 18-28 ธ.ค.นี้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวถึงคำสั่งระงับคอนเสิร์ตเขาใหญ่ ว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาและดูแลตามพ.ร.บ.โรคติดต่อฯ ซึ่งไม่ได้มีผลบังคับใช้ทั้งหมด ต้องดูเป็นกรณีไป

**สื่อที่นำเสนอ :** twitter

-ผู้ใช้ทวิตเตอร์ชื่อ สองสหาย โพสต์ภาพกิจกรรมในงานอยุธยาอมรคโลก ซึ่งมีผู้คนหนาแน่น และมี รมว.สธ. ไปเปิดงาน พร้อมระบุว่า งานแบบนี้ทำไม่จัดได้ ไม่เห็นมีใครสวมหน้ากาก และติด #bigmountain2020

#### สถานการณ์ในต่างประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, มติชน, สยามรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์, ศูนย์ข่าวแอฟริกา, thestandard, xinhua, tnthailand, js100)

-**สหรัฐฯ** องค์การบริหารการบินแห่งรัฐ แถลงว่า ให้ความเห็นชอบใช้วัคซีนป้องกันโควิด 19 ของ บ.ไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค ต่อนักบินและเจ้าหน้าที่ประจำหอบังคับการบิน เพื่อรองรับความเป็นไปได้ที่อาจมีบางประเทศกำหนดเป็นกฎข้อบังคับให้นักบินและพนักงานประจำเครื่องต้องฉีดวัคซีนหากต้องการบินเข้าประเทศในอนาคต โดยวัคซีนโควิด 19 ของไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทค จะถูกส่งจากโรงงานในรัฐมิชิแกน ตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค. เพื่อให้พร้อมฉีดวัคซีนให้กับชาวอเมริกันกลุ่มเสี่ยงหลายล้านคน

-**เยอรมนี** เตรียมประกาศปิดกิจการห้างร้านและสถานที่ทำงาน รวมทั้งโรงเรียนส่วนใหญ่ทั่วประเทศ ตั้งแต่ 16 ธ.ค. - 10 ม.ค. และห้ามการจัดปาร์ตี้/จุดดอกไม้ไฟฉลองปีใหม่ หลังมีผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มถึง 20,200 ราย ยอดสะสม 1,320,716 ราย และเสียชีวิตเพิ่มอีก 321 ราย รวมเป็น 21,787 ราย

-**เกาหลีใต้** อาจปรับมาตรการป้องกันโควิดสู่ระดับสูงสุด หลังผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงทำลายสถิติสองวันซ้อน

-**ญี่ปุ่น** ผู้ป่วยรายใหม่เกิน 3,000 รายเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.

-**ตุรกี** เป็นประเทศที่ 15 ของโลก ที่มีผู้ติดเชื้อเกิน 1 ล้านคน ส่งผลให้รัฐบาลตัดสินใจปรับวิธีนับยอดผู้ติดเชื้อ จากเดิมนับเพียงผู้ที่เข้ารพ. เปลี่ยนเป็นนับผู้ติดเชื้อทั้งหมด

-**บราซิล** อนุมัติการใช้งานวัคซีนต้านไวรัสของ บ.ซิโนฟาร์ม ประเทศจีน

-**อังกฤษ** หัวหน้าทีมวิจัยวัคซีน ม.ออกซ์ฟอร์ด เผยว่า วัคซีนที่มหาวิทยาลัยพัฒนา ร่วมกับบ.แอสตราเซนเนกา สามารถป้องกันไวรัสได้ดี ไม่มีอาสาสมัครป่วยรุนแรงหรือต้องเข้ารพ. ภายใน 21 วันหลังได้รับวัคซีน

-**สถานการณ์ทั่วโลก** เวลา 7.00 น. วันที่ 14 ธ.ค. ผู้ป่วย 72,601,389 ราย เสียชีวิต 1,618,373 ราย รักษาหายแล้ว 50,838,555 ราย โดยสหรัฐอเมริกา มีผู้ป่วยสูงสุด 16,713,918 ราย และมีผู้เสียชีวิตสูงสุด 306,391 ราย ส่วนประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 151

#### ฝุ่น PM2.5

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (แนวหน้า, ข่าวสด) เว็บไซต์ (แนวหน้า, บางกอกบิซนิวส์, ข่าวสด, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, ผจก.ออนไลน์, สปริงนิวส์, thaipbs, ประชาชาติ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์, thebangkokinsight, newtv, thailandplus)

-ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของ กทม. รายงานผลการตรวจวัด PM2.5 พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและมีค่าเกินมาตรฐาน 56 พื้นที่ อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ แนะนำให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวใส่หน้ากากอนามัย หากมีอาการไอ หายใจลำบาก

ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ป่วยทางเดินหายใจ และใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากจำเป็น

### ใช้บัตรประชาชนยืนยันสิทธิบัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, ไทยรัฐ, สยามรัฐ

-นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. เปิดเผยว่า การใช้บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดเพื่อแสดงตัวตน เป็นนโยบายยกระดับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในการให้คน กทม. รักษาทุกที่ที่เครือข่ายหน่วยบริการชุมชนอบอุ่น เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดผ่านระบบไอที โดยจะดำเนินการได้ทั่วทั้งกทม. ภายในวันที่ 1 ม.ค. 2564 และจะดำเนินการในจังหวัดอื่นๆ ต่อไป

### เพิ่มสิทธิเบิกจ่ายมะเร็ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ, ผจก.ออนไลน์, สยามรัฐ, innnews, กรมประชาสัมพันธ์, thebangkok insight, thailandplus)

-นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า คณะทำงานพิจารณาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาระบบเบิกจ่ายค่ายากลุ่มโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง ได้เพิ่มเติมรายการยาในระบบเบิกจ่ายตรงคำรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา อีก 1 รายการ ได้แก่ ยา Erlotinib สำหรับรักษาโรคมะเร็งปอดชนิด Non-small cell lung carcinoma ระยะลุกลามถึงแพร่กระจาย ที่มีผลตรวจการกลายพันธุ์ของยีน EGFR เป็นบวก เริ่มใช้สิทธิตั้งแต่ 29 พ.ย.เป็นต้นไป

### ปัญหาสารตกค้างในผัก-ผลไม้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, พิมพ์ไทย, บางกอกบิซนิวส์, สำนักข่าวอิศรา, ประชาชาติ, thailandplus, สยามรัฐ)

-นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวถึงข้อมูลการตรวจสอบสินค้าทางการเกษตรที่ไทยแพนแกลงข่าว และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 509 ตัวอย่างทั้งนำเข้าและที่ผลิตในประเทศ ทั้งที่ได้รับรองมาตรฐานและไม่ได้รับรอง ว่า กรมฯ จะตรวจสอบสินค้าที่ตรวจพบปัญหาดังกล่าวต่อไป และจะหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในสังกัด กษ. และ อย. ในการบูรณาการตรวจสอบร่วมกัน เพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรของไทยปลอดภัยมากที่สุดสมกับการเป็นครัวของโลก

**สำนักสารนิเทศ**

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2

☎ 0 2591 8612-3

🌐 <http://pr.moph.go.th>

📘 fanmoph

🐦 pr\_moph

📺 healthmoph

📺 moph channel

